

~~ลับ~~

กต ๑๕๔.๑

๑๖ ก.๕๕

๑๕.๐๐๔.

สลด.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ล1534/65

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๓/๖๓๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๙๔๒

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของรัฐวิสาหกิจจำนวน ๔๔ แห่ง ภายใต้สังกัด ๑๕ กระทรวง เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบรวม ๕ ข้อ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อันจะเป็นกลไกและเครื่องมือของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงินดำเนินการ จำนวน ๑,๓๖๓,๙๓๘ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗๖,๒๗๔ ล้านบาท โดยเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน และเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง หรืองบประมาณที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว และปรับเพิ่มกรอบวงเงินดำเนินการและกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับการอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมถึงมอบให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

/งบลงทุน...

~~ลับ~~

งบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญและกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว ตลอดจนรับทราบงบประมาณทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประมาณการแนวโน้มการดำเนินงานช่วงปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ของรัฐวิสาหกิจ ในเบื้องต้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่กำกับดูแล และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ให้ความสำคัญในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายกรณีที่มีความล่าช้า โดยพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจหลักและความพร้อมในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นอกจากนี้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ เห็นควรพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก สำหรับโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระการคลัง หรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานเปรียบเทียบ ประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการสูญเสียรายได้ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th